

Số: 776 /TCT-PCCS
V/v: miễn, giảm thuế TNDN

Hà nội, ngày 06 tháng 3 năm 2006

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Quảng Ngãi.

Trả lời công văn số 179/CT-THDT ngày 13/2/2006 của Cục thuế tỉnh Quảng Ngãi về chính sách miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Tại điểm 1 Mục III Phần Đ Thông tư số 18/2002/TT-BTC ngày 20/2/2002 hướng dẫn thi hành Nghị định số 26/2001/NĐ-CP ngày 4/6/2001 của Chính phủ và Nghị định số 30/1998/NĐ-CP ngày 13/5/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp hướng dẫn: "Việc xét miễn thuế, giảm thuế được tiến hành hàng năm sau khi cơ sở kinh doanh đã có báo cáo quyết toán tài chính và quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp."

Tại điểm 1 Mục II Phần Đ Thông tư số 18/2002/TT-BTC nêu trên hướng dẫn: "Đối với trường hợp được miễn thuế, giảm thuế theo điểm 1, 2, 4 Mục I Phần Đ, cơ sở kinh doanh chỉ cần làm công văn đề nghị miễn thuế, giảm thuế (trong đó nêu rõ lý do miễn thuế, giảm thuế) gửi cơ quan thuế trực tiếp quản lý thu thuế. Sau khi kiểm tra các điều kiện được miễn thuế, giảm thuế cơ quan trực tiếp quản lý thu thuế thông báo cho cơ sở kinh doanh biết có đủ điều kiện được miễn thuế, giảm thuế hàng năm"

Căn cứ vào các hướng dẫn nêu trên, doanh nghiệp đã có công văn đề nghị miễn, giảm thuế và cơ quan thuế đã có văn bản thông báo cho cơ sở biết có đủ điều kiện được miễn, giảm thuế thì hàng năm cơ sở kinh doanh không phải lập hồ sơ đề nghị miễn, giảm thuế cho cơ quan thuế mà tự xác định số thuế miễn, giảm và ghi rõ số thuế được miễn, giảm trong báo cáo quyết toán thuế gửi cho Cục thuế và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã kê khai. Cơ quan thuế khi kiểm tra quyết toán thuế hoặc thực hiện thanh tra tại doanh nghiệp phát hiện có sai sót sẽ truy thu số thuế kê khai thiếu và xử phạt doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

2. Về thời gian gửi công văn xin miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp trước ngày 31/12/2003, Tổng cục thuế đã có công văn số 2662/TCT-PCCS ngày 8/8/2005 về việc chính sách ưu đãi miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp gửi Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. (Bản photo đính kèm)

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế biết và thực hiện.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, PCCS (2b).v

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG



Phạm Duy Khương